



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ ฉบับประจำวัน ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 หน้า มูลค่าข่าว 180,000.-

นศ.ปธพ.10 ร่วมรณรงค์งดใช้ความรุนแรงในสถานพยาบาล



เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ปธพ.10) กลุ่มวิชาการ กลุ่มที่ 4 นำโดย
ผศ.พญ.จรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้ร่วมกันรณรงค์ให้มีการงดใช้ความรุนแรงในสถานพยาบาล ภายใต้สโลแกน “เข้าใจ ให้อภัย ไม่ใช่ความ
รุนแรง #ในสถานพยาบาล” ซึ่งเป็นผลมาจากการศึกษาเอกสารวิชาการเรื่อง “ความรุนแรง
ในสถานพยาบาลต่อบุคลากรทางการแพทย์และข้อเสนอทางมาตรการกฎหมายเพื่อลดความรุนแรง”

ผศ.พญ.จรินรัตน์ กล่าวว่า จากการศึกษาในเรื่องนี้พบว่า ปัญหาการใช้ความรุนแรงในสถานพยาบาล
มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น สร้างความเสียหายและความหวาดกลัวแก่บุคลากรทางการแพทย์จำนวนมาก จึงมี
ข้อเสนอซึ่งเป็นผลมาจากการศึกษาได้แก่ 1.ปรับบริการให้ทันสมัย บริการด้วยความเข้าใจ “เข้าใจ ให้อภัย งดใช้
ความรุนแรง” โรงพยาบาลปลอดภัย ไว้วางใจเมื่อมารับบริการ 2.ปรับใช้การสื่อสารบนหน้าจอทีวี ไม่ทอดทิ้งให้
ผู้ป่วยและญาติรอคอย เสริมทักษะในการสื่อสาร การแก้ไขปัญหาเมื่อเจอเหตุการณ์ความไม่พึงพอใจ 3.ปรับ

โครงสร้างให้ปลอดภัย เช่น ติดกล้องวงจรปิด บัตรผ่านประตูเฉพาะเจ้าหน้าที่ ติดไฟในที่ล่อแหลม ปรับพื้นที่ปลอดภัยทุกจุดในโรงพยาบาล 4.ออกระเบียบประกาศกระทรวงว่า “พื้นที่ปลอดภัย ให้บริการรักษาผู้ป่วย” รมรงค์ผ่านสื่อมวลชน และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เร่งการพิจารณาคดีให้รวดเร็ว และนำเสนอผลการตัดสินบทลงโทษผ่านสื่อมวลชนเพื่อป้องปรามเหตุในอนาคต และ 5.เพิ่มบทลงโทษ หากการดำเนินการตามมาตรการข้างต้นยังไม่บรรลุการลดเหตุความรุนแรงในสถานพยาบาล

“สำหรับรายละเอียดของผลการศึกษานี้ จะมีการนำเสนอในการสัมมนาเพื่อนำเสนอเอกสารวิชาการ กลุ่มและปัจเจกนิเทศของหลักสูตรฯ ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายนนี้ ก่อนที่จะมีการเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ข้อเสนอดังกล่าวเกิดผลในเชิงรูปธรรม ทางกลุ่มฯ จะมีการส่งเอกสารการ รมรงค์ไปยังโรงพยาบาลต่างๆ อีกทางหนึ่ง” ผศ.พญ.จรินรัตน์ กล่าว

รศ.นพ.ฉันทชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า เป็นเรื่องดีที่ทางนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ปรพ.10) ให้ความสนใจและทำการศึกษาปัญหาการใช้ความรุนแรงในสถานพยาบาล ซึ่งนับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และหวังว่าการศึกษาในเรื่องนี้จะได้ข้อเสนอที่นำไปสู่การร่วมกันแก้ปัญหาจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป